

คลายเครียด

นำเสนอเมื่อ : 16 มี.ค. 2552

คลายเครียด



สุรศักดิ์มายืนรอแฟนที่ห้างแห่งหนึ่ง เขารอแฟนนานมากจึงคิดจะไปล้างหน้า

หลังจากเดินออกมาจากห้องน้ำเขาก็เลี้ยวไปเห็นเด็กวัยรุ่นกำลังนั่งกินช็อกโกแลต

ทอฟฟี่ น้ำอัดลม เขาจึงเดินเข้าไปเตือน

สุรศักดิ์ : น้อง น้องรู้ไหมว่าของพวกนี้ไม่มีประโยชน์

เด็กวัยรุ่น : รู้พี่ ก็ผมกินประจำ

สุรศักดิ์ : อ้าว แล้วน้องไม่เป็นไรหรือ

เด็กวัยรุ่น : ปู่ผมอายุ 100 ปี

สุรศักดิ์ : ปู่กินของพวกนี้ประจำเหมือนกันหรือ

เด็กวัยรุ่น : ป๋า

สุรศักดิ์ : แล้วเอาปู่มาอ้างทำไม

เด็กวัยรุ่น : ปู่ผมไม่เคยยุ่งเรื่องชาวบ้าน อายุเลยยืน

สุรศักดิ์ : ????????

เรื่องนี้ต้องรอ

ด้วยความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตร
หญิงชราวัย 65 ปีรายหนึ่งสามารถให้กำเนิดบุตรได้สำเร็จ
วงศาคณาญาติที่ทราบข่าว ต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี
และต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว และ
เมื่อพวกเขาขอคูน้าทารกน้อย หญิงชรา ก็ตอบว่า "ไม่ใช่ตอนนี้"
ครู่ใหญ่ผ่านไป บรรดาญาติๆ ก็ขอพบหน้าทารกน้อยอีกครั้ง
หญิงชราตอบเหมือนเดิม "ไม่ใช่ตอนนี้"
ในที่สุด บรรดาญาติๆ ก็ถามขึ้นอย่างหมดความอดทนว่า
ก็แล้วเมื่อไหร่พวกเราถึงจะได้เห็นหน้าเจ้าตัวเล็ก
บรรดาญาติๆ ถามอีกว่าทำไมเราต้องรอนจนกว่าเด็กจะร้องด้วย
คุณแม่วัย 65 ปีตอบ เพราะฉันจำไม่ได้ว่าวางแก้วที่ไหน

สัตว์อะไรที่เธอชอบ

คุณครูคุยกับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ระหว่างคอยผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
"ที่บ้านหนูเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะ" คุณครูถาม
" มีหมาแค่ตัวเดียวคะ แต่ข้างบ้านเขาเลี้ยงตั้งหลายอย่างคะ มีนก แมว ชะนีก็มีคะ" หนูน้อยเล่า
" แล้วหนูชอบอะไรมากที่สุดคะ"
" ชอบนกกับปลาสวยๆ คะ"
" เหมอคะ แล้วคุณพ่อคุณแม่ละคะชอบอะไร" ครูถามต่อ
" คุณพ่อชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบสัตว์อะไรซักอย่าง.." หนูน้อยสายหน้าเมื่อพูดถึงคุณพ่อ
" ส่วนคุณแม่.. เห็นคุณพ่อพูดอยู่เรื่อยเลยว่าคุณแม่ชอบแรดคะ.."

มีหน้าที่ฟังๆไป

มีชายอยู่ 2 คน นั่งคุยกันที่สวนสาธารณะ
นายดำ: ข้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังวะ นายอยากฟังมัย

นายแดง: ฟังก็ฟังวะ

นายดำ: มีสามภรรยาคนหนึ่ง ชอบทะเลาะกัน วันหนึ่งภรรยาให้สามีไปซื้อผงซักฟอกให้ แต่สามี
ซื้อน้ำยาล้างจานมา

ภรรยาเลยถามว่า ทำไมเอ็งซื้อน้ำยาล้างจานมาวะ

สามีตอบว่า มีหน้าที่ซัก ซักไป

ต่อมา ภรรยาคิดแก้แค้น ในคืนวันที่สองเลยให้กินข้าวเปล่า ไม่มีกับ

สามีถามว่า กับข้าวล่ะ ภรรยาตอบ อย่าเรื่องมาก มีหน้าที่กิน กินไป

พอต่อมาวันที่สี่.....

นายแดง: เฮ้ยวันที่ 3 ละวะ ไปไหน

นายดำ: มีหน้าที่ฟังๆไป

เบงค์ย่อย

ผู้หญิงคนหนึ่งทำกระเป๋าถือหล่นหายในห้างสรรพสินค้า

โชคดีที่มีเด็กคนหนึ่งเก็บได้ และเขาก็เอามาคืนเธอ

เมื่อเธอเปิดกระเป๋าออกดูหลังจากได้รับแล้ว เธอก็ต้องแปลกใจ

" เอ๊ะ... ชั้นจำได้ว่ามีเบงค์ห้าร้อยในกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งนี่นา

ทำไมมันกลายเป็นเบงค์ย่อยหมดเลยล่ะ "

ไอ้หนูรีบตอบอย่างรวดเร็ว " คือว่านะคับ ครั้งที่แล้วผมเก็บกระเป๋าดังค์ได้

เจ้าของเค้าไม่มีเบงค์ย่อย ผมเลยอดรางวัลเลยคับ "

นักเดินทาง 3 คน

จึงสั่งว่า

นักเดินทาง 3 คน หลงป่าไปเจอเผ่ากินคน วันนั้นเป็นวันเกิดของหัวหน้าเผ่า ท่านหัวหน้าจึงคิดจะทำบุญ

" วันนี้เป็นวันเกิดของข้า ข้าจะไว้ชีวิตเจ้า แต่พวกเจ้าต้องเข้าไปเก็บผลไม้คนละ 10 ผล

ต้องเป็นชนิดเดียวกันใน 10 ผลนั้น ไปได้"

ทั้ง 3 คนรีบเข้าไปทันที สักครู่ คนแรกก็กลับมาพร้อมกับ

มะม่วง 10 ผล หัวหน้าเผ่าสั่งว่า " เจ้าจงนำผลไม้ที่นั่นยึดไปในก้นของเจ้าที่ละลูกให้ครบ โดยห้ามทำหน้าตา ใดๆทั้งสิ้น มิฉะนั้น จะถูกฆ่าทิ้ง"

ว่าแล้ว ชายหนุ่มก็ทำตามทันที แต่พอถึงลูกที่ 2 ก็เปลือยหน้าเหยเกอออกมา จึงถูกฆ่า ต่อมา ชายคนที่ 2 ก็กลับมาพร้อมเซอร์รี่ 10 ผล รายนี้ถูกสั่งให้ทำแบบเดียวกันก็รีบทำตามทันที

แต่เมื่อถึงลูกที่ 9 ก็เปลือยกายออกมา จึงถูกฆ่าเช่นกัน

บนสวรรค์ ชายคนแรกถามอีกคนว่า

" แกหัวเราะออกมาทำไมวะ ทั้งๆที่ยึดลูกที่ 9 แล้วเชียว" ชายคนที่ 2 ตอบว่า

" ช่วยไม่ได้นี่หว่า ก็ตอนยึดลูกที่ 9 นะ

ข้าเห็นพวกเร่อีกคน อุ่มทุเรียนตั้ง 10 ลูกกลับมา !"

ฟองแม่

พอแม่ประคุณกลับจากทำงานถึงบ้าน ลูกชายตัวน้อยก็ฟองแม่ทันที

" แม่ แม่ เมื่อกลางวันนี่นะ พ่อแอบกลับมาบ้าน แล้วนำผู้หญิงคนที่อยู่ข้างบ้านเราก็ตัดเข้ามาหา พ่อเค้านาคคนนั้นเข้าไปในห้องนอน แลวนาคคนนั้นก็นอนบนเตียงแล้วพอกก็ขึ้นไปอยู่บนตัวนาคคนนั้น แล้วพอกก็.."

" หยุด หยุดพูดลูก" แม่เจ้าประคุณร้องเสียงหลง " แกอย่าเพิ่งพูดต่อเดี๋ยวยอพ่อแกก่อน จำไว้นะ พ่อพอกเมา แกเล่าให้พ่อแกฟังทุกอย่างอย่างที่แกบอกแม่ตะกี้นะ"

แม่เจ้าประคุณรอพ่อตัวแสบด้วยความรอนรรน คิดว่าวันนี้จะต้องเอาเรื่องให้เห็นดำเห็นแดงกันไป พ่อพอกกลับจากทำงานเดินเข้าบ้าน แม่เจ้าประคุณปราดเข้ามาจิกแขนลุงเข้ามาในบานด้วยความโกรธสุดขีด

เรียกลูกชายมาแล้วสั่งลูกด้วยเสียงเกรี้ยวกราด

" เอ้า พ่อเมาแล้ว แกเล่าเรื่องนั้นให้พ่อแกฟังทุกอย่างเลยนะ อย่างที่แกเล่าเมื่อเย็นนี่นะ"

" เมื่อกลางวันนี่" เจ้าหนูเริ่มตันแล้ว "พ่อแอบกลับมาบ้าน แล้วนำผู้หญิงข้างบ้านก็เข้ามาหา พ่อเค้านาคคนนั้นเข้าไปในห้องนอน แลวนาคคนนั้นก็นอนบนเตียงพอกก็ขึ้นไปอยู่บนตัวนาคคนนั้นแล้วพอกก็ทำกับนาคคนนั้นเหมือนอย่างที่คุณแม่บอกเมื่อวันก่อนเลยครับ"

เร็วเกินไป

ทันทีที่ได้ข่าวคุณปู่เสียชีวิต เจนนีก็รีบบินไปหาคุณย่าเพื่อปลอบใจ

พอลถามว่าคุณปู่จากไปเพราะอะไร คุณย่าอธิบายว่า

" ปู่แกหัวใจวายระหว่างที่มีเช็ทซ์กับย่าเมื่อเช้าวันอาทิตย์"

ถึงจะเห็นใจคุณย่า แต่เงินนี้ก็ยังไม่พอไว้วางใจไม่ได้

" โห คุณย่า คุณปู่นะ อายุตั้ง 94 นะ

คุณย่าน่าจะรู้ว่าไม่ควรให้คุณปู่หักโหมแบบนี้"

" ไม่ใช่อย่างนั้น" คุณย่าว่า

" ปกติยากับปู่มีเช็ทซ์กันแค่ทุกเช้าวันอาทิตย์ ตามจังหวะระฆังโบสถ์

แก๊งหนึ่งเข้า แก๊งหนึ่งออก แค่นั้นแหละ" หลังจากยกมือปาดน้ำตาที่หยดลงมา

คุณย่าอธิบายต่อว่า

" ถ้าไม่ใช่เพราะรถขายไอติมบ้านั้น ปู่เ็งก็คงยังไม่ตายหรอก"

เคล็ดลับการทำสวน

สาวสวยนางหนึ่งเธอชอบทำสวนคร่ำมาก

เธอเห็นผักสวนครัวของคุณลุงข้างบ้านเจริญงอกงาม ผิดปกติ

ลูกมะเขือเทศของคุณลุงใหญ่และสีแดงสด เธอจึงไปตามเคล็ดลับจากคุณลุง

" เคล็ดลับไม่มีอะไรหรอกอีหนูนะ แค่ทุกเช้าลุงจะแก้ผ้าเดินไปมาในสวนของคุณลุง

ลูกมะเขือเทศ มันก็จะอายุจนลูกแดงปลั่งเอง"

สองสัปดาห์ต่อมาคุณลุงก็มาชมสวนของหญิงสาว

" เป็นไงบ้างหนู มะเขือเทศเป็นสีแดงสดบ้างไหม"

" ไม่เลยคะคุณลุง" หญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น

ดึงข้อมูลมาจาก chakkrawat